



## ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

(Weekly News from China)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

ประจำวันที่ 19 – 25 กันยายน 2565

### ทุเรียนสดส่งออกจากเวียดนามเข้าสู่ประเทศจีนชุดแรกอย่างเป็นทางการ



พื้นที่ผลิตทุเรียนทั่วโลกส่วนใหญ่รวมตัวอยู่ในกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งไทยและมาเลเซียเป็นผู้ผลิตทุเรียนรายใหญ่ที่สุดสองรายของโลก ซึ่งสัดส่วนการผลิตของทั้งสองประเทศมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของการผลิตทั้งหมดของโลก เนื่องจากตลาดมาเลเซียมีความต้องการทุเรียนเป็นจำนวนมาก ไทยจึงครองตลาดการค้าทุเรียนทั่วโลก ซึ่งทุเรียนส่วนใหญ่ที่ขายในตลาดจีนก็นำเข้าจากประเทศไทยเช่นกัน

เนื่องจากทุเรียนมีสารอาหารทางโภชนาการสูงและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ จึงได้รับความนิยมจากชาวจีนเป็นอย่างมาก ปัจจุบันจีนเป็นตลาดผู้บริโภคทุเรียนที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของการบริโภคจากทั่วโลก แม้ที่ปีที่ผ่านมาปริมาณและมูลค่าการนำเข้าทุเรียนสดของจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามสถิติของศุลกากรจีน ในปี 2564 การนำเข้าทุเรียนสดของจีนสูงถึง 821,600 ตัน ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.66 และร้อยละ 82.44 ตามลำดับ และเมื่อเทียบกับปี 2560 ปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง 597,200 ตัน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 266.16 ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น 3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 661.78 จากฐานประชากรขนาดใหญ่ของจีนและลักษณะวิถีการบริโภคทางธรรมชาติที่ยาวนานของทุเรียน ส่งผลให้ตลาดของจีนขาดแคลนทุเรียนสดเป็นเวลานาน เนื่องจากจีนขาดฐานการปลูกทุเรียนในเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ อุปทานทุเรียนในตลาดจีนจึงพึ่งพาการนำเข้าเกือบทั้งหมด ส่งผลให้มีการขาดดุลการค้านำเข้าและส่งออกอย่างเห็นได้ชัดและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว

## สถานการณ์การนำเข้าทุเรียนสดของจีน ปี 2560 - 2564



ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 การนำเข้าทุเรียนของจีน เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 60 นอกจากนี้การบริโภคผลไม้ต่อหัวของผู้อยู่อาศัยในชนบทและในเมืองมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าปี 2567 จะมีการบริโภคต่อหัวสูงถึง 93.9 กิโลกรัม และขนาดตลาดจะสูงถึง 3.24 ล้านล้านบาท ภายใต้การคาดการณ์การบริโภคที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีลักษณะเฉพาะ มีรสชาติและสีสดใหม่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งไม่สามารถนำผลไม้ชนิดอื่นๆ มาทดแทนได้ จึงมีโอกาที่จะพัฒนาและมีการเติบโตสูง

เนื่องด้วยความต้องการทุเรียนในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่าการนำเข้าจากแหล่งเดียวไม่สามารถตอบสนองปริมาณความต้องการของตลาดจีนได้ ในปี 2561 กระทรวงเกษตรของจีนได้สั่งการให้สำนักงานบริหารจัดการพืชผลทำการเจรจาเกี่ยวกับการส่งออกทุเรียนเวียดนามไปยังประเทศจีน ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ปี 2565 กรมศุลกากรจีนได้ออกประกาศอนุญาตให้นำเข้าทุเรียนสดจากเวียดนามที่ตรงตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่จีนได้ประกาศรายชื่อสวนทุเรียนและโรงงานบรรจุภัณฑ์ของเวียดนามที่ได้รับอนุมัติจากสนธิสัญญาให้เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมศุลกากรของจีนแล้ว ทุเรียนเวียดนามก็ได้รับการอนุมัติการส่งออกไปยังจีนอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่บัดนั้น เวียดนามจึงกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกทุเรียนสดไปยังจีนรายที่สองรองจากไทย ปัจจุบันเวียดนามส่งออกผลไม้ 10 ชนิดไปยังจีน ได้แก่ แก้วมังกร แดงโม ลิ้นจี่ ลำไย กล้วย มะม่วง ขนุน เงาะ มังคุด และเสาวรส โดยทุเรียนเป็นผลไม้ลำดับที่ 11 ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าสู่ตลาดจีน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ได้มีพิธีส่งออกทุเรียนเวียดนามไปยังจีนชุดแรก ซึ่งจัดขึ้นที่เขต Krong Pac ประเทศเวียดนาม โดยครั้งนี้เป็นการส่งออกทุเรียนสดจากเวียดนามไปยังจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรก ตามรายงานระบุว่า ทุเรียนชุดแรกที่ส่งออกไปยังจีนมีประมาณ 20 ตู้คอนเทนเนอร์ คำนวณจากปริมาณสินค้าประมาณ 18 ตันต่อตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งน้ำหนักรวมของทุเรียนอยู่ที่ประมาณ 360 ตัน โดยในจำนวนนี้มีทุเรียนจำนวน 6 ตู้คอนเทนเนอร์ที่เข้ารับการตรวจสอบกักันโรคในด่าน

ศุลกากร โดยมีปริมาณรวมกว่า 100 ตัน ซึ่งแยกมาจากผู้ส่งออก 5 ราย โดยทุเรียนที่ผ่านการรับรองมี น้ำหนักอยู่ที่ 3 กิโลกรัมต่อลูก และต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ผ่านการ คัดเลือก การทำความสะอาด และกระบวนการอื่นๆ ระหว่างการบรรจุด้วยแรงงานคน นอกจากนี้บน กล่องบรรจุภัณฑ์จะต้องมีข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับ และหมายเลขการจดทะเบียนของสวนผลไม้ รวมถึงโรงงานบรรจุภัณฑ์ ก่อนหน้าที่จะมีการนำเข้าทุเรียนโดยผ่านกรมศุลกากรจีนอย่างถูกต้อง เวียดนามได้มีการปลอมแปลงเป็นทุเรียนไทยและส่งออกไปยังจีนผ่านการค้าทางชายแดน ดังนั้นทุเรียน ชุดนี้จึงเป็นชุดแรกของเวียดนามที่ส่งออกไปยังจีนอย่างเป็นทางการ โดยการขนส่งจากเวียดนามไปยัง ท่าเรือมิตรภาพ (ด่านโยวอ๊กวน) ในครั้งนี้ ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการขนส่งที่มีระยะทางไม่ไกล และใช้ระยะเวลาเพียงไม่นาน ทำให้ทุเรียนมียังคงมีความสดใหม่ ผู้รับผิดชอบของบริษัท Yuehai Global Supply Chain Co., Ltd. กล่าวว่า ภายใต้มาตรการอำนวยความสะดวก อาทิเช่น ช่องทางสีเขียวสำหรับ สินค้าทางการเกษตรสดของกรมศุลกากร ทำให้ทุเรียนของเวียดนามผ่านการดำเนินการตามขั้นตอนใน ด่านกรมศุลกากรอย่างรวดเร็ว ทุเรียนของเวียดนามจึงผ่านการเก็บเกี่ยวและส่งตรงถึงผู้บริโภคด้วย ระยะเวลาเพียงไม่นาน ตามรายงานยังกล่าวอีกว่าฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนในเวียดนามเป็นเวลายาวนาน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึงปีละ 600,000 ตัน ระยะทางในการขนส่งที่สั้น ทั้งยังมีต้นทุนการผลิตต่ำ ทุเรียนเวียดนามจึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับตลาดจีน

### **ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย**

นับตั้งแต่ที่จีนและไทยได้ลงนามในข้อตกลงปลอดภาษีเกี่ยวกับผักและผลไม้ระหว่างจีนและไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 จีนจึงได้นำเข้าทุเรียนสดจากไทยทั้งหมด และเมื่อปี 2562 จีนได้เพิ่มมาเลเซีย เป็นประเทศที่อนุญาตให้นำเข้าทุเรียนแช่แข็งไปยังประเทศจีน ในปี 2564 จีนได้นำเข้าผลไม้จากไทย 2.10 ล้านตัน ในปริมาณดังกล่าวมีการนำเข้าทุเรียนสด 821,500 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.03 ของปริมาณ ทุเรียนสดทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนของผลผลิตทุเรียนประจำปีของไทยในปี 2564 ร้อยละ 63.75 ปัจจุบัน ทุเรียนเวียดนามได้เข้าสู่ตลาดจีนและมีการแข่งขันกับทุเรียนไทยอย่างดุเดือด ตามรายงานข่าวระบุว่าทุเรียน เวียดนามมีระยะทางในการขนส่งที่สั้นและต้นทุนการผลิตต่ำ มีข้อดีหลายประการ จึงจะเป็นคู่แข่งที่ แข็งแกร่งที่สุดของทุเรียนไทย และเป็นที่น่าจับตาอย่างใกล้ชิด ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงต้องรักษา คุณภาพทุเรียนให้อยู่ในระดับสูง มีความปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรการและนโยบายการนำเข้าทุเรียนสด ของจีนอย่างเคร่งครัด ทั้งยังติดตามสถานการณ์การนำเข้าของจีนและสถานการณ์การส่งออกของประเทศผู้ ส่งออกอื่นๆ รวมถึงสถานการณ์เส้นทางการขนส่งสินค้าในด้านต่างๆ ที่จะกระทบการส่งทุเรียนออกมายัง ประเทศจีน นอกจากนี้ยังต้องทำการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ทุเรียนไทยให้เป็นที่ยอมรับของ ผู้บริโภค และพัฒนาช่องทางการตลาดในทุกรูปแบบให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถรับมือกับ คู่แข่งผู้ส่งออกทุเรียนที่แข็งแกร่งต่อไป

ที่มา

<https://new.qq.com/rain/a/20220526A034RW00>

<http://news.gxnews.com.cn/staticpages/20220919/newgx632866dd-20895295.shtml>

<https://view.inews.qq.com/wxn/20220919A0635800?qq=764345989>

<http://www.cankaoxiaoxi.com/china/20220919/2490719.shtml>

<https://www.163.com/dy/article/HHKO8DHQ0514FC87.html>

<http://news.10jqka.com.cn/20220915/c641823857.shtml>

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

21 กันยายน 2565